



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งเป็นโรคระบาดทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๐๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
กำหนดการเดิม

วัน เดือน ปี	รายการ
๒๗ เมษายน-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓	พิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบยืนยันการลงทะเบียน
๒๗ เมษายน-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ (หากชำระเงินในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ธนาคารกรุงไทย ให้ชำระเงินภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. เท่านั้น)
๑๒-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินที่ธนาคาร ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น.

กำหนดการใหม่...

กำหนดการใหม่

วัน เดือน ปี	รายการ
๔ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	พิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบยืนยันการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.skru.ac.th
๔ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ (หากชำระเงินในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ธนาคารกรุงไทย ให้ชำระเงินภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. เท่านั้น)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดำเนินการตามรายละเอียดแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
จำแนกตามความประสงค์ของนักศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศิริโชติ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำแนกตามความประสงค์ของนักศึกษา

ความประสงค์ของนักศึกษา	ช่วงเวลาดำเนินการ	สถานะของนักศึกษาในปัจจุบัน	ผลการเรียนภาคเรียน ๓/๕๖๒๒ หรือ สถานะในระบบงานทะเบียนที่จะเปลี่ยนไป	การดำเนินการโดยนักศึกษา	จำนวนเงิน
๑. พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน (นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.)	วันที่ ๔ พ.ค.-๑๑ มิ.ย. ๖๓	ปกติ	สามารถผลการเรียนในระบบบริการการศึกษา เมื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนครบถ้วน สมบูรณ์	ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.skru.ac.th	ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ซึ่งปรากฏในใบแจ้งยอด/ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน
๒. ต้องการรักษาสภาพนักศึกษา (เคยยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่พร้อมจ่ายค่าลงทะเบียน) (นักศึกษาภาค กศ.บป.)	ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เม.ย.-๑๑ มิ.ย. ๖๓	ปกติ	ผลการเรียนเป็นโมฆะทุกรายวิชา และหากไม่ดำเนินการรักษาสภาพนักศึกษา ภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะเป็น “พ้นสภาพด้วยระเบียบการรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา” ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป	จะต้องแจ้งการรักษาสภาพ ผ่านทางเพจ “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน SKRU” เพื่อชำระเงินกับงานคลังต่อไป	ค่ารักษาสภาพ - นักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท
๓. ต้องการขอคืนสภาพนักศึกษา เมื่อนักศึกษาพร้อมจะกลับมาเรียนตามปกติ (นักศึกษาภาค กศ.บป.)	ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป	สถานะพ้นสภาพด้วยระเบียบการรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา	ผลการเรียนเป็นโมฆะทุกรายวิชา	ต้องดำเนินการรักษาสภาพและคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะพร้อมกลับมาเรียน (โดยค่ารักษาสภาพคิดเป็นรายภาคเรียน) ให้ติดต่อทางเพจ “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน SKRU” เพื่อชำระเงินกับงานคลังต่อไป	ค่ารักษาสภาพ กศศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาละ ๗๐๐ บาท ค่าคืนสภาพ นักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคปกติที่ได้ทำการยืนยันการลงทะเบียนเรียนไว้ และมีค่าใช้จ่ายรายการนี้ หากไม่ประสงค์จะเรียน ให้ติดต่อผ่านเพจ “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน SKRU” เพื่อขอยกเลิกรายการภายในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ เท่านั้น					